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เร่ิมประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                   เมื่อไดเวลา    ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหอง
ประชุม  และไดนับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม    ปรากฏวามีสมาชิกสภา ฯ รวมประชุม
ในวันน้ีไดเขาประชุม  9 ทาน  ไมมาประชุม 1  ทาน โดยนายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ นายกองคการบริหาร
สวนตำบลโคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นไดกลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายอุดร  มูลดับ            -  ครับ สำหรับวันนี้ เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   ในสมัย 
    (ประธานสภา ฯ)           สามัญที่  3  ครั้งที่  1  ประจำป 2565  ประเด็นสำคญัของการประชุมในสมัยนี้  
                                   จะเปนเก่ียวกับการพิจารณาเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณประจำป  2565   
                                   นะครบั จะมีการประชุมอยู 3 วาระ  วาระท่ี 1  ก็จะเปนการรับหลักการ  วาระที่    
                                    2 เปนการแปรญัตติ วาระที่ 3 ก็จะเปนการลงมติเห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัติ  
                                   งบประมาณรายจายประจำปตอไปนะครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระตอไปครบั   
 
   ระเบียบวาระท่ี  2        - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

    นายอุดร  มูลดับ           - ครบั      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2  ประจำป  2565  เมื่อวันท่ี  15  มีนาคม   
                                    2565  ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางที่ผิดหรือถามีขอตกบกพรอง ประการใดก็จะ  
                                    ไดนำไปแกไขตอไป  เชิญครับ  

      นายอุดร  มูลดับ        -  มีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ   
      (ประธานสภา ฯ)           

    นายอุดร  มูลดับ         -  มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเตมิมั้ยครับ  ถาหากวาไมมี  
       (ประธานสภา ฯ)         ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  (สักครู)  ครบั    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                    
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญ 2  ประจำป  2565  เมื่อวันที่  15  มีนาคม   
                                    2565  กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชุม          -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมม ี   
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  3     -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  4      -  เร่ืองที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแลว 
                                         (ไมมี) 

 

ระเบียบวาระที่  5   …/ 
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ระเบียบวาระที่  5   -  เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระที่  5.1 - การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม โครงการวางทอ   
                            ระบายน้ำในหมูบานสุขเกษม หมูที่ 11   

นายสมชาย  จันครา  -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ท่ีเคารพทุกทานนะครับ  สำหรับโครงการ              
  (หัวหนาสำนักปลัด)   แรกที่จะขออนมุัติทำการโอนตั้งจายเปนรายการใหมในงบลงทุน    สรางหมวดคาที่ดิน  
                            และสิ่งกอสรางก็จะเปนอำนาจของทางสภา ฯ  ที่มีอำนาจพิจารณานะครับ      สำหรับ  
                            โครงการแรกก็จะเปนการตั้งจายในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางและสิ่ง  
                            สาธารณปูการ โครงการวางทอระบายน้ำในหมูบานสุขเกษม หมูที่ 11  นะครับ  ขนาด  
                            ทอสิ่งผานศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ระยะทางรวม 327 เมตร พรอมบอพัก ประมาณ 
                            ราคาคากอสราง  344,000  บาท  ก็โอนลดมาจากหลายรายการนะครบั รายการแรก  
                            ก็จะโอนลดมาจากเงินประจำตำแหนงผอ. กองชาง ของเราที่ยังวางอยูนะครับ  จำนวน   
                            42,000 บาท   รายการที่สองก็จะเปนเงินคาครองชีพของพนักงานจางก็จะมีอัตราวาง  
                            ในสวนของผูชวยชางโยธา จำนวนเงิน 22,000 บาทรายการที่สามก็จะเปนในสวนของ  
                            คาตอบแทนของพนักงานจางนะครับ  ก็ปรับโอนลดมา 20,000 นะ ครับ รายการที่ 4    
                            ก็จะเปนแผนงานบริหารงานทั่วไปของกองคลังนะครับ    ก็จะมีตำแหนงวางในสวนของ  
                            ผอ.กองคลัง  ก็จะมีเงนิเหลือจาย  260,000  บาท รวมแลวก็จะเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น   
                            344,000 บาท ก็นำเรยีนใหทางสภา ฯ ไดพิจารณาอนุมัติตอไปนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายอุดร  มูลดับ    -   ครับ   ทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงรายละเอียดใหทานสมาชิก ฯ  ไดทราบไปแลวนะ    
 (ประธานสภา ฯ)       ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  มีขอสงสัยตรงไหนไหมครับ ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมเลย  
                            นะครบั    ทานสมาชิก ฯ  ทานใด  เห็นชอบในการพิจารณาอนุมติโอนตั้งจายเปน 
                            รายการใหม  โครงการวางทอระบายน้ำในหมูบานสุขเกษม หมูที่ 11  นะครับ  ขนาด 
                            ทอสิ่งผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตร ระยะทางรวม 327 เมตร  พรอมบอพัก  ปรราคา  
                            คากอสราง  344,000  บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม   -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                            (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

ระเบียบวาระที่ 5.1.2 - การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสราง 
                           ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานภูมิศาลา สายทางขางโรงเรียน(ทิศตะวันตก) 

    นายอุดร  มูลดับ  -   เชิญคุณสมชายครับ 
     (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา  -  ขอบคณุครับทานประธานสภา ฯ         สำหรับในรายการโอนตั้งจายเปนรายการใหม   
(หัวหนาสำนักปลัด)      โครงการที่สองก็จะเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  4   ทางทิศ     
                             ตะวันตก  ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  ประเภทคากอสราง 
                             สิ่งสาธารณปูการนะครับ  ระยะทางกวาง 5 เมตร ยาว  32  เมตร นะครับ หนา 0.5    
                             เซนติเมตร ขนาดไหลทาง  30 เซนติเมตร นะครับ ราคาคากอสราง 100,000  บาท     
                             โอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไปนะครับ เงินเดือนของกองคลัง ก็ยังมีเงินเหลือจาย  
                             มาไดอยู  100,000  บาท  ก็ขอนำเรียนมาทางสภา ฯ ไดพิจารณาครับ 

นายอุดร.../   
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นายอุดร  มูลดับ      -  ครบั   ขอบคุณครับทานหัวหนาสมชาย  มีทานสมาชิก ฯ  มีขอสงสัยตรงไหนไหมครบั 
(ประธานสภาฯ)          เก่ียวกับรายละเอียดในโครงการนี้  ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ  ทาน 
                             สมาชิก ฯ  ทานใด    เห็นชอบในการพิจารณาอนุมติการโอนตั้งจายเปนรายการใหม    
                             โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  หมูท่ี  4   กวาง 5 เมตร ยาว  32  เมตร   
                             นะครบั หนา 0.5 เซนติเมตร ขนาดไหลทาง  30 เซนติเมตร   ราคาประมาณการคา  
                             กอสราง 100,000  บาท โอนตั้งจายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไปหมวดเงินเดือน  
                             ขาราชการ หรือพนักงานทองถ่ิน กรุณายกมือขึ้นครบั 

  มติที่ประชุม          -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                              (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

ระเบียบวาระที่ 5.1.3    การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม  คาครุภัณฑ 
                              สำนักงาน  ตูเหล็ก  2  บาน 

นายอุดร  มูลดับ        -  ครบั  ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงครบั 
(ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา    -  ขอคุณครบัทานประธานสภา  ฯ    สำหรับในระเบียบวาระนี้ก็จะเปนการโอนตั้งจาย
(หัวหนาสำนักปลัด)       เปนรายการใหม งบลงทุนเชนกัน จะอยูในประเภทของคาครุภัณฑ    ซึ่งเปนครุภัณฑ   
                               สำนักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีจะ 
                               ทำการจัดซื้อก็จะเปนการจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ราคาหลังละ 5,700 บาท  รวมสอง 
                               หลงัก็จะเปนราคา  11,400  บาท ก็จะโอนลดมาจากกอง คลังเชนเดมิ  ซึ่งยังมีเงิน  
                               เหลือจายโอนลดได  จึงนำเรียนมาใหทางสภา ฯ ไดพิจารณาตอไป  ขอบคุณมากครับ 

นายอุดร  มูลดับ         - ครบั    ขอบคุณครับคุณสมชาย  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดมขีอสงสัยตรงไหนไหมครับ
(ประธานสภาฯ)            เก่ียวกับรายละเอียดในโครงการนี้  ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ  ทาน  
                               สมาชิกฯทานใด เห็นชอบในการพิจารณาอนุมติโอนตั้งจายเปนรายการใหม โครงการ 
                               จัดซื้อตูเหล็กสองบาน ประเภทของคาครุภัณฑ ซึ่งเปนครุุภัณฑสำนักงาน   แผนงาน  
                               รักษาความสงบภายใน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ที่จะทำการจัดซื้อก็จะ  
                               เปนการจัดซื้อตูเหล็ก 2  บาน ราคาหลังละ 5,700 บาท รวมสองหลังก็จะเปนราคา   
                               11,400  บาท โอนตั้งจายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไปเงินเดือนขาราชการหรือ  
                               พนกังานทองถิ่น กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชุม       -    มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                               (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

ระเบียบวาระที่  5.2  -   การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565                               
                               การะที่   1  รับหลักการ 

  นายอุดร  มูลดับ        - ครับ ขอเชิญทานนายก ฯ  วีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ  ไดกลาวคำแถลงงบประมาณ        
   (ประธานสภา ฯ)         รายจายประจำป  2566  ใหที่ประชุมไดรับทราบ  เชิญครบั        

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ -  ตามที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร    ไดนำเสนอราง  
  (นายกอบต. โคกเพชร)    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 แลวนั้น โอกาสนี้  

ผมจึงขอ.../ 
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                                    ผมจึงขอรายงานสถานะทางการเงินและการคลังขององคการบริหารสวนตำบล  
                                    โคกเพชร  ในปงบประมาณ 2565  ดังตอไปนี้          
                                    1.      สถานะทางการคลัง 
                                    1.1    งบประมาณรายจายทั่วไป  ในปงบประมาณ  2565  ณ วันท่ี   3  
                                    สิงหาคม 2565  องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร มีสถานะทางการเงนิ  ดังนี้   
                                    1.1.1  เงนิฝากธนาคาร  จำนวน 26,681,273.61  บาท 
                                    1.1.2  เงนิสะสมจำนวน  42,993,045.59  บาท   
                                    1.1.3  เงนิทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  7,196,342.15 บาท 
                                    1.1.4  รายการที่ไดกันเงนิไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน  0    
                                    โครงการ   
                                    1.1.5  รายการที่ไดกันเงนิไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จำนวน  1  โครงการ 
                                    รวม  300,000 บาท 
                                    1.2      เงนิกูคงคาง  0   บาท 
                                    2  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2564  
                                    (1)  รายรับจริง  จำนวน  37,878,930.95  บาท  ประกอบดวย                                                 
                                    หมวดภาษีอากร                                      จำนวน      7,531.30    บาท 
                                    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนญุาต    จำนวน     9,785.10    บาท 
                                    หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      จำนวน    94,196.87   บาท 
                           หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จำนวน  549,410.00  บาท
                 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                 จำนวน    22,900.00  บาท     
                 หมวดรายไดจากทุน                        จำนวน        -             บาท 
                 หมวดภาษีจัดสรร                  จำนวน  16,120,264.33   บาท
                          หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป                          จำนวน  21,074,843.35   บาท 
                 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จำนวน  12,769.00   บาท 
                                    (3)  รายจายจริง     จำนวน   29,442,350.60  บาท  ประกอบดวย 
                  งบกลาง                             จำนวน  11,024,445.10  บาท 
                  งบบุคลากร                                       จำนวน  11,080,496.00  บาท 
                 งบดำเนินการ                                      จำนวน    4,866,554.95  บาท 
                 งบลงทุน                             จำนวน       236,400.00 บาท 
                                    งบเงินอุดหนุน                                     จำนวน    2,234,454.55 บาท                               
                                    งบรายจายอื่น                             จำนวน             0           บาท           
              (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รฐับาลให โดยระบุวัตถุประสงค                  
                                                                                          จำนวน     147,696.00   บาท 
                       (5)  มีการจายจากเงินสะสม                        จำนวน   2,700,862.88  บาท                  
                                 (6)  รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน                0.00   บาท     
                                 (7)  รายจายที่จายจากเงินกู                        จำนวน                 0.00  บาท     
                                      ประมาณการรายรับจริงประจำปงบประมาณ   2566 
                                 รายไดจัดเก็บเอง 
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                                 หมวดภาษีอากร                                       จำนวน      37,000.00   บาท 
                                 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จำนวน      34,000.00  บาท 
                                 หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จำนวน   120,000.00   บาท 
     หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย  จำนวน   560,000.00   บาท
              หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    จำนวน        30,000.0   บาท     
     หมวดรายไดจากทุน           จำนวน         1,000.0    บาท 
     รวมรายไดจัดเก็บเอง           จำนวน  782,000.00 บาท 
                        รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                 หมวดภาษีจัดสรร                                      จำนวน 16,301,000.00 บาท 
                                 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถิ่น 
                                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   22,917,000.00 บาท 
                                 รวมประมาณการรายรับจริง ประจำป  2566 ทั้งหมด  40,000,000.00  บาท 
                                 งบประมาณรายจาย   ประมาณการประจำปงบประมาณ  2566 
                                              งบกลาง                           12,286,361.00       บาท 
                                              งบบุคลากร                       14,143,464.00       บาท 
                                              งบดำเนินงาน                       8,532,225.00       บาท 
                                              งบลงทุน                             2,458,750.00       บาท 
                                              งบเงินอุดหนุน                       2,579,200.00      บาท 
                                              รวมรายจายจากงบประมาณ     40,000,000.00     บาท                   

   นายอุดร  มูลดับ            - ครบั  ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ วีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ ที่ไดกลาวคำแถลง  
    (ประธานสภา ฯ)             งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566  ไปแลวนะครับ ลำดับตอไป  
                                     ขอเชิญทานเลขานุการสภา ฯ  ได ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอ  
                                     กฎหมายระเบียบตาง ๆ ใหทานสมาชิก ฯ ทราบนะครบั 

  นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - เรยีนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานรวมไปถึงทางคณะผูบริหาร 
     (ปลัดอบต. โคกเพชร )      ดวยนะครับ    ในสวนของผมก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมจากทานนายกฯ   นะครับ    
                                      ก็จะขอชี้แจงในสวนของระเบียบตาง ๆ   ที่เก่ียวของกับการประชุมสภา ฯ  ใน  
                                      สวนระเบียบวาระ    การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป   
                                      งบประมาณ 2566  นะครับ 
                                       ๑.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.   
                                      ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                      ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแต  
                                      ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ฯ 
                                      (วรรคสาม) ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไมได   
                                      และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตไิวไม    
                                      นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ  
                                      งบประมาณนั้น 
                                      ขอ ๔๗        ในการพิจารณาบัญญัติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่งใหที่ประชุมสภา     
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                                      ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ  และลงมติวารับหลักการแหงราง  
                                      ขอบัญญัตินั้น หรอืไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมให  
                                      ลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 
                                      ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให   
                                      คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา   ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้น   
                                      ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด   และที่ประชุมสภาทองถ่ิน   
                                      จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
                                      ขอ ๒๒    เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว   ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติ   
                                      ขอใหปดอภิปรายเพ่ือใหลงมตวิาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ  
                                      หรือไม ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกสภา  
                                      ทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม  

    นายอุดร   มูลดับ            - ตามท่ีเลขานุการไดชี้แจงใหท่ีประชุมรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมายที่        
    (ประธานสภา ฯ)              เก่ียวของ ประธานสภา ฯ แลวและรางขอบัญญัติที่ไดแจกใหกับสมาชิกไปกอน 
                                      ลวงหนาแลว จึงขอใหสมาชิกได พิจารณาญัตติรางขอบัญญัติเรื่องงบประมาณ 
                                      รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ใน วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ ถาทาน 
                                      สมาชิกฯ จะภิปรายก็เชิญไดนะครบั   โดยถาที่ประชุมไดอภิปรายกันพอสมควร 
                                      แลว เราก็จะไดลงมติกันนะครับ มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  จะอภิปรายเก่ียวกับ   
                                      รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2566   หรือไมครับ      
                                      (สักครู)  ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมขอพักการประชุมสภา ฯ  10 นาที  นะครับ   
                                      แลวเราจะมาลงมติที่ประชุมรับหลักการรางขอบัญญัติเรื่องงบประมาณ 
                                      รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕66กันนะครับ 

-พักการประชุม  10 นาที - 

นายอุดร   มูลดับ            -   กลับเขาสูระเบียบวาระการประชุมกันตอนะครับ      โดยตอไปนี้ผมจะขอมติที ่    
  (ประธานสภาฯ)               ประชุมสภาฯ วาทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติเรื่อง งบประมาณ 
                                    รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕66 มีทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นควรรับ 
                                    หลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 กรุณา  
                                    ยกมือขึ้นครับ  

     มติที่ประชุม               - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบรับหลักการ  9 เสียง  ไมเห็นชอบ  
                                     ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายอุดร   มูลดับ            -  ครับ    เมื่อทานสมาชิก ฯ ไดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)                 รายจาย  ประจำปงบประมาณ 2566 แลว  กระบวนการตอไปก็จะเปน   
                                    ขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินะครบั  ก็เชิญทานเลขานุการสภาฯ   
                                    ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน -  ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น                      
(ปลัดอบต. โคกเพชร           พ.ศ.2547  เลขานุการสภา แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
                                    ขอ 103คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี ๒ ประเภท  

(1) คณะกรรมการสามัญ.../ 



7 
 

  

                                          (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอย   
                                   กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   
                                          (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่   
                                   ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน”                           
                                       ขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับขอ 103 และขอ 104  สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือก 
                                   สมาชิกทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปน   
                                   คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  
                                         (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
                                            ดังนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายจึงเปน    
                                   คณะกรรมการวิสามัญ 
                                        ขอ ๑๐๗   ภายใตบังคับขอ  ๑๐๓   ในวิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นให  
                                   สมาชิกทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมได   
                                   เปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณีในกรณทีี่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมี 
                                   สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน     สวนกรณทีี่ผูบริหารทองถ่ินเปน  
                                   ผูเสนอไมตองมีผูรับรอง การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำนวนจำนวน    เวนแตที่   
                                   ประชุมมีมตเิปนอยางอื่นและใหนำวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                                    -แสดงวา การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตองใชวิธีการเลือกรองประธานสภา  
                                  ทองถิ่น และยังตองนำวิธีการคัดเลือกประธานสภาทองถิ่นตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง มา  
                                  ใชในกรณีนี้อีกชั้นหนึ่ง  
                                       -ขอ 14   ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น   รองประธานสภาทองถ่ิน    หรือ   
                                  เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตำแหนงละ  
                                  หนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกแสดงวา   ที่ประชุมตองมีมติใหเลือกผูสมควรเปน  
                                  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ที่ละคนตามลำดับจนครบกำหนดหากมีการ  
                                  เสนอชื่อแขงขันกันมากกวาหนึ่งตนตองดำเนินการตามวิธีการคัดเลือกประธานสภา  
                                  ทองถิ่นตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง     ถาไดมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรบัการแตงตั้งเพียง   
                                  ตำแหนงละหนึ่งคน   ใหถือวาผูนั้นไดรับเลอืกเพื่อความสะดวกและถูกตองตาม  
                                  ระเบียบ  

นายอุดร มูลดับ          -   ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายแลว ผมก็ขอใหท่ีประชุมตกลง 
(ประธานสภาฯ)              กันวา เราจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่ทาน   โดยใหทานสมาชิก ฯ เสนอจำนวน  
                                 และเสนอชื่อผูที่สมควรจะไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ   ตามลำดับไดเลยครบั   
                                 เชิญครบัคุณสมศักดิ์ 

นายสมศกัดิ์  ใจมนต      -  เรียนทานประธานสภาฯ ครับ  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  7  ทาน      
   (สมาชิกหมูที่ 8)           ผูรับรอง 2 ทาน (นายวิไล  จันทสขุ หมูที่ 6 กับนายสมภาส ใจมนต หมูที่  9)                             

  นายอุดร  มูลดับ         -  มทีานอ่ืนเสนอมั้ยครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ    ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
   (ประธานสภาฯ)            ทานใดเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  7  ทาน และเลือกมาจาก        
                                  สมาชิกสภาทองถิ่น กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติที่ประชุม.../ 
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     มติที่ประชุม          -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

    นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  ตอไปขอใหทานสมาชิก ฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
   (ประธานสภาฯ)             นะครับเชิญครับ คุณรัชนีวรรณ 

   นางรชันีวรรณ  แพงมา -   ดิฉันขอเสนอ คุณวิไล  จันทสุข สมาชิก ฯ หมูที่ 6 คะ  ผูรับรองสองทาน 
     (สมาชิกหมูท่ี 5 )          คณุสมศักดิ์ ใจมนต สมาชิกหมูท่ี 8 กับคุณณัฐพงษ  ใจด ี สมาชิกหมูที่ 10 

   นายอุดร  มูลดับ         -   มีสมาชิกสภา ฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติราง    
    (ประธานสภาฯ)            ขอบัญญัติคนที่ ๑ อีกหรอืไมครบั (สักครู)  เมื่อไมมี    ถือวาทานสมาชิกสภา 
                                   ทองถ่ิน มีมติเห็นชอบให วิไล  จันทสุข สมาชิก ฯ หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการ 
                                   แปรญัตติ คนที่ 1 นะครับ 

  นายอุดร  มูลดับ          -   ตอไปขอใหทานสมาชิก ฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตคินที่ 2  นะครับ 
     (ประธานสภา)              เชิญครับคุณสมศกดิ์ 

  นายสมศักดิ์    ใจมนต    -   กระผมขอเสนอ คุณณัฐพงษ   ใจดี  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ครับ 
    (สมาชิกหมูท่ี 8)             ผูรับรองสองทาน (นายวรวุฒิ  สมาธิ  สมาชิกหมูท่ี 3 กับคุณวิไล  จันทสุข     
                                    สมาชกิ ฯ หมูที่ 6  ) 

    นายอุดร  มูลดับ          -  ครบั   มีทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมไหมครบั (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )             เมื่อไมมีถือวา นายณัฐพงษ   ใจดี  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 นะครับ    
                                     ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  นะครับ  เชิญครับคุณ  
                                     เสนห  

     นางเสนห   ภูมี           -  ดิฉันขอเสนอคุณมานิต    สวางภพ  เปนกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 3  คะ 
   (สมาชิกหมูที่ 11 )            (ผูรับรองนายสมภาส  ใจมนต สมาชิกหมูที่ 9  กับนางรัชนีวรรณ  แพงมา 
                                     สมาชิกหมูที่ 5) 

    นายอุดร  มูลดับ          -   ครับ   มีทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมไหมครบั (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )              เมื่อไมมีถือวามานิต  สวางภพ  เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 นะครับ   
                                      ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  เชิญครับคุณวรวุฒิ                   
                                      ผมขอเสนอคุณสมภาส  ใจมนต   ครับ  (ผูรับรอง  นางสาวรัชนีวรรณ  แพงมา  
                                      (สมาชิกหมูท่ี 5) กับ นายสมศักดิ์  ใจมนต  สมาชิกหมูที่ 8) 

   นายอุดร  มูลดับ              - ครบั   มีทานอื่นจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะครับ 
  (ประธานสภาฯ )                 เม่ือไมมีถือวาคุณสมภาส  ใจมนต เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 นะครบั     
                                       ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5  นะครับ  เชิญครบั คุณ  
                                       สมศักดิ์ 
  นายสมศักดิ์     ใจมนต     -   กระผมขอเสนอคุณรัชนีวรรณ    แพงมา  สมาชิกสภา หมูท่ี 5 ครับ 
    (สมาชิกหมูท่ี  8)              ผูรับรองครับ (นายวิไล  จันทสุข   สมาชิกหมูที่ 6 และนายณัฐพงษ   ใจดี                       
                                      สมาชิกหมูที่ 10) 

นายอุดร.../   
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    นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ   มีทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมไหมครบั (สักครู)   ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )              เมื่อไมมีถือวาคุณรัชนีวรรณ    แพงมา  เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 นะครับ   
                                      ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  นะครบั  เชิญครับ  คุณ 
                                      รัชนีวรรณ 

 นางสาวรัชนีวรรณ  แพงมา  -  ดิฉันเสนอนางเสนห  ภูมี สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 11  เปนกรรมการแปรญัตติ  
     (สมาชิกหมูท่ี 5)              คนท่ี 6  คะ  (ผูรับรอง  นายวิไล  จันทสุข  (สมาชิกหมูที่ 6)  กับ นายสมศักดิ์ 
                                       ใจมนต  (สมาชิกหมูที่8) 

 นายอุดร  มูลดับ              -   ครับ   มีทานอื่นจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )              เมื่อไมมีถือวานางเสนห  ภูมี สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 11  เปนกรรมการแปรญัตติ       
                                      คนที่ 6 นะครับ ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  นะครบั    
                                      เชิญครบั  คุณเสนห 

     นางเสนห  ภูมี          -     ดิฉันขอเสนอคณุวรวุฒิ   สมาธิ  สมาชิกสภา ฯ  หมูที่ 3 คะ   กรรมการแปร  
    (สมาชิกหมูท่ี  11)            ญัตติ คนที่ 7  คะ ผูรับรองครับ (คุณรัชนีวรรณ  แพงมา  สมาชิกหมูที่ 5 และ 
                                      นายสมศักดิ์  ใจมนต   สมาชิกหมูท่ี 8) 

    นายอุดร  มูลดับ         -    ครับ   มีทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมไหมครบั (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )              เมื่อไมมี  ถือวานายวรวุฒิ   สมาธิ  สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี 3  เปนกรรมการแปร  
                                      ญัตติ คนที่ 7 นะครับ  ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7    
                                      นะครับ  
     นายอุดร  มูลดับ       -     ครับ  เราก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแลวทั้ง  7  ทาน  ก็คือ 
   (ประธานสภา ฯ)          นายวิไล  จันทสุข           สมาชิกสภาหมูที่ 6    เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
                                 นายณฐัพงษ   ใจดี          สมาชิกสภาหมูที่ 10 เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
                                 นายมานิตย  สวางภพ      สมาชิกสภาหมูที่ 2   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
                                 นายสมภาส   ใจมนต       สมาชิกสภาหมูที่ 9   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
                                 นางสาวรัชนีวรรณ แพงมา สมาชิกสภาหมูที่ 5   เปนกรรมการแปรญัตต   คนที่ 5    
                                 นางเสนห  ภูมี               สมาชิกสภาหมูที่ 11 เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
                                 นายวรวุฒิ  สมาธิ           สมาชิกสภาหมูที่ 3   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7   

                                            สำหรับการนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก     
                                   เพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตต ิ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                   เปนหนาที่ของเลขานุการสภาฯทองถิ่นกระผมก็ขอเชิญเลขานุการ สภาฯ ชี้แจง 

     ณัฐธีร  เปยมธราพัฒน - ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
       (เลขานุการสภา ฯ)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๙ กําหนดวา “การ   
                                   นัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของ  
                                   เลขานุการสภาทองถ่ิน” ดังน้ัน ผมจึงขออนุญาตนัดประชุมของคณะกรรมการ  
                                   แปรญัตติครั้งแรก เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ  ในวันที่  ๑1   
                                   สิงหาคม ๒๕๖5  เวลา 13.30 น.  ภายหลังปดประชุมสภา ฯ ครั้งนี้แลว   ณ   
                                   หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร ถือวาเลขานุการฯ   ไดนัด   

ประชุม.../ 
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                                    ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก และแจงคณะกรรมการแปรญัตติในที ่  
                                    ประชุมแหงนี้แลว 

  คณะกรรมการแปรญัตติ  -  รับทราบ  

     นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ   ในลำดับตอไป  ผมจะขออนุญาตใหทางทานเลขานุการสภา ฯ   ชี้แจง     
     (ประธานสภาฯ)            ระเบียบข้ันตอนตาง ๆ  ในการยื่นเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                    นะครบั                                                              

 ณัฐธีร  เปยมธราพัฒน     -  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกทุกทาน กระผมขออนุญาตชี้แจง    
    (เลขานุการสภา ฯ)         ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ    ดังนี้   ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยวาดวย  
                                    ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒  พ.ศ.   
                                    ๒๕๕๔ 
                                          ขอ ๔๕ วรรคทาย ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด   
                                    เดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   
                                    ไวไมนอยกวา ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ                                             
                                    งบประมาณ นั้น 
                                    ขอ ๔๙ กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว    ถา   
                                    จะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา     ใหประธานสภาทองถิ่นสงราง  
                                    ขอบัญญัตินั้นไปให คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุม   
                                    สภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   ตอคณะกรรมการแปร  
                                    ญัตติดวยภายในระยะเวลาเสนอคาํแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตาวรรคหนึ่ง   
                                    ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใด         เห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมราง  
                                    ขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรเปนรายขอและ  
                                    เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     ในกรณทีี่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผู  
                                    แปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง เชนเดยีวกับการเสนอญัตติ 
                                    ขอ  115    คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกำหนดนัดประชุมเม่ือใด   ใหแจงให  
                                    ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนา     
                                    ไมนอยกวาย่ีสิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม  ครบั 

     นายอุดร  มูลดับ        -   ตามที่เลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย  กฎหมายที่เก่ียวของตอที่ 
     (ประธานสภา ฯ)           ประชุมแลว    ลําดับตอไปก็จะเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ   
                                    คณะกรรมการแปรญัตติ   วาเราสมควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ   
                                    คณะกรรมการแปรญัตติ กี่วัน หวงเวลาใดและสถานที่ใด  

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน -  กระผมขอเสนอการกําหนดระยะเวลาในเสนอคําแปรญัตติ  จํานวน ๓ วัน คือ    
    (เลขานุการสภา ฯ)          วันท่ี ๑5 – 17 สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เปนตนไป ณ   
                                    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

      นายอุดร  มูลดับ       -  ขอผูรับรองการกําหนดระยะเวลา ๒ ทานครับ (ทานท่ี ๑ นายสมภาส  ใจมนต     
     (ประธานสภา ฯ)           สมาชิกสภาหมูที่ 9 ทานที่ 2  นายวรวุฒิ  สมาธิ สมาชิกสภาหมูท่ี 3)  
                                    มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม (สักครู เมื่อไมมีการเสนอเพ่ิมเตมิ    

 ผมขอสรุป.../ 
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                                 ผมขอสรุประยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ  มีจํานวน ๓ วัน คือตั้งแตวันท่ี ๑5 -  
                                 ๑7 สิงหาคม ๒๕65  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการ  
                                บรหิารสวนตำบลโคกเพช  โดยขอใหสมาชิกสภาฯและคณะผูบริหาร ผูที่จะเสนอคำ  
                                แปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  2566    ก็ใหเสนอคำแปรญัตติ 
                                ลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการ  
                                แปญัตติ โดยใหมีผูรับรองอยางนอยสองคน และในสวนของการประชุมพิจารณาของ  
                                คณะกรรมการแปรญัตติก็ใหแจงทางคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา ฯ   และที่ผูที่มีสวน  
                                เก่ียวของเขารวมประชุม   กอนวันประชุมไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ดวยนะครับ  หรือ  
                                มีสมาชิกทานใดจะเสนอ เปนอยางอ่ืนหรือไม (สักครู)  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอ   
                                เปนอยางอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้  ลงมติเห็นชอบตอไป 

      มติที่ประชุม     -    เห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายอุดร  มูลดับ         - เมื่อสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรไดพิจารณารับหลักการแหงรางขอบัญญัติ  
(ประธานสภา ฯ)          งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  และคณะกรรมการแปรญัตติ  
                              รับทราบ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ พรอมทั้งได   
                              เลือกคณะกรรมการ แปรญัตติแลว ผมขอจะนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง  
                              ที่ ๒ ประจําป ๒๕๖5 ในวันที่๒2 สิงหาคม 2565  ในลำดับตอไปเลยนะครับ  หรือมี  
                              ทานใดมีความประสงคจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไมมีผมจะขอมติที่ประชุมสภา ฯ   
                              นะครับ 

     มติที่ประชุม        -  เห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  9  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                               (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

    นายอุดร  มูลดับ     -  เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 
    (ประธานฯสภา) 

    ระเบียบวาระที่ 6     -   เรื่องอื่นๆ         

     นายอุดร  มูลดับ      -  ครับ ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดท่ีจะนำเสนอตอสภา ฯ อีกไหมครับ                 
   (ประธานสภา  ฯ)          เชิญครบั  คุณเสนห  ภูมี 

     นางเสนห  ภูม ี        -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะคะ  ดิฉันมีเรื่องจะสอบถาม 
     (สมาชิกหมูท่ี 11)        คือ โครงการบอพักทอระบายนำ้ของหมูที่ 6 เมื่อไหรจะไปตัดใหคะที่มันยื่นข้ึนมา 
                                  จากพื้นถนน ขอบคุณคะ 

     นายอุดร  มูลดับ        - ครับ   เชิญทานปลัด ฯ ครับ 
     (ประธานสภา  ฯ) 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน - ครับ  ขออนุญาตทานประธานฯ นะครับ  ในสวนที่ทานสมาชิก ฯ   ที่ไดสอบถาม   
     (เลขานุการสภาฯ)        สอบถามเรื่องบอพักทอระบายน้ำนะครับ  ผมขอเรียนชี้แจงวาตอนนี้โครงการนี้ยัง   
                                   ไมไดผานการตรวจรับงานจาง  เบิกจายใหผูรับจางนะครับ ดังนั้น  เราจึงยังเขาไป   
 

ดำเนินการ.../ 
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                                  ดำเนินการตรงน้ีไมได เนื่องจากปรมิาณงานตาง ๆ ที่กรรมการตรวจรับเขาจะตอง   
                                  ไปตรวจสอบก็จะไมเปนไปตามรูปแบบ รายการ ที่กำหนดไว  ก็ขอใหทานสมาชิก         
                                  รออีกนิดนึงนะครับ ถาผานกระบวนการตรงนี้ไปแลว ผุรับจางจะเขาไปดำเนินการ 
                                  ใหนะครับ  เบื้องตนผมขอนำเรยีนใหทานสมาชิก ฯ ทราบ  เพียงเทานี้กอนครบั   

    นายอุดร  มูลดับ         - ครับ  ขอบคุณทานปลัด ฯ  นะครับ  ที่ไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบ มีทานอื่นอีก  
    (ประธานสภาฯ)            ไหมครับ เชิญครับคณุรัชนีวรรณ 

 นางรัชนีวรรณ  แพงมา   - เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิก ฯ   และผูเขารวมประชุมทุกทาน      
    (สมาชิกหมูท่ี 5)           ดิฉันจะขอสอบถามในสวนของชองชุมชน  ในเรื่องของทอระบายน้ำนะคะ ในสวน 
                                  ของทอระบายที่มันมีกลิ่น  ซึ่งที่ขางเคยีงจะมีปญหากันตลอด  จะเปนไปไดไหมคะ     
                                  ถาเราจะของบประมาณเรื่องทอระบายน้ำ เพราะมีปญหาเยอะอยู  ซึ่งสวนใหญก็ 
                                  เกิดมาจากการถมที่  บางคนก็ถมโดยไมมีการวางทอก็มีก็ขอแนวทางการแกปญหา   
                                  อาจะเปนเรื่องของธนาคารน้ำใตดิน  ขอบคุณคะ 

       นายอุดร  มูลดับ       - ครบั   เชิญครับ ทานนายกฯ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ  นะครบั 
      (ประธานสภา  ฯ)          

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนสุรณ  - เรยีนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ  ในสวนของเร่ืองของ  
    (นายกอบต.โคกเพชร)    ธนาคารน้ำใตดิน  ซี่งถาจะจัดทำมันตองมีอยูในแผนสวนทอระบายน้ำที่มันทวมขัง    
                                  ที่เกิดจากการถมท่ีดินน้ัน ทางอบต. เราก็มีกฎหมายกำหนดไวนะครบั ในเรื่องของ  
                                  พ.ร.บ.ขุดดินถมดินหรือการทำการกอสรางบานท่ีจะตองมาขออนุญาตกับทางอบต.   
                                  กอนที่จะดำเนินการ   แตสวนใหญาไมปฏิบัติกัน  ทางผูนำในหมูบานก็คงตองบอก  
                                  ตองชวยกันแนะนำนะครับ แตถากรณีน้ำทวมขัง ถาเรามีงบกลางพอท่ีจะแกปญหา  
                                  ใหได ทางอบต. ก็จะเขาแกปญหาใหนะครับ  ขอบคุณครับผม 

   นายอุดร  มูลดับ         - ครับ  ทานนายก ฯ  ก็ไดชี้แจงใหทางสภา ฯ   ไดรับทราบไปแลวนะครบั  มีทาน 
   (ประธานสภา  ฯ)          อ่ืนอีกไหมครบั  เชิญครับคุณมานิต                        

   นายมานิต  สวางภพ   -  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ กระผมขอเรียนถาม   
    (สมาชิกหมูท่ี 2)          ในเรื่องของในพื้นที่ในหมูบานที่มาทำที่พักสำนักสงฆ  ไมมีน้ำ ไมมีไฟฟาใช ทีนี้มี   
                                  ครอบครัวหนึ่งก็จะสรางบานเหมือนกัน  ระยะทางเขาไปประมาณ  400 เมตร   
                                 ไฟก็ไมมีเหมือนกัน  เขาก็อยากทราบวาอบต.โคกเพชร  เราจะชวยไดไหมในเรื่อง 
                                 ทอประปา ผมก็ขอสอบถามมายังทานนายกฯ  ผานทางสภาฯ  วาเราจะสามารถ  
                                 ชวยไดไหมครบั  ขอบคุณครับ 

     นายอุดร  มูลดับ       - เชิญครับ  ทานนายก ฯ  ครับ  
     (ประธานสภา ฯ) 

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนสุรณ  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ  ในเรื่องไฟฟาของ  
   (นายกอบต.โคกเพชร)        สำนักสงฆบานเปยมตะลวก   ตอนเริ่มกอสรางหลวงพอไดเขามาหา  ผมเลย  
                                     แนะนำใหทำประชาคมมา  ประชุมกันมาในเรื่องการขอขยายเขต แตผมเขาใจ   
                                     วาทางผูนำนาจะยังไมไดคุยกัน   สวนในเรื่องของประปา  มันเปนสวนการดูแล  

ของหมูบาน.../ 
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                                     ของหมูบานเขา ก็ตองอาศัยงบประมาณของชุมชน  เพราะเขายังไมไดถายโอน  
                                     มายังอบต. ก็ตองแจงใหทางผูดูแลของหมูบานนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายอุดร  มลูดับ              -   ครับ  ทานใดมีขอสงสัยหรือเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็ขอปดการ 
(ประธานสภา ฯ)                  ประชุมในวันนี้ ไวเพียงเทานี้กอนนะครับ 
                                 -   ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 

                                              
                                (ลงชื่อ)                                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                             (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบลโคกเพชร 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตำบลโคกเพชร    
สมัยสามัญที่  3  คร้ังที่ 1  ประจำป  2565   เมื่อวันที ่19  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   เห็นวาถูกตองแลวจึง    
ลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
                                                  
               (ลงชื่อ)                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                  (นายสมชาย  จันครา) 
                 หวัหนาสำนักปลัดองคการบรหิารสวนตำบลโคกเพชร 

 
 

               (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                           (นายมานิตย  สวางภพ 
              สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่  2 

 

           (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                           (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
            สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบลโคกเพชร   หมูที่  7 

 
 -    การรับรองรายงานการประชุม 

       ……สภาองคการบรหิารสวนตำบลโคกเพชรไดมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภา ฯ  คร้ังนี้  ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญที…่3  คร้ังที่ 2…ประจำป 2565  เม่ือวันที่ 22  สิงหาคม 2565............................ 
 
      
                         (ลงชื่อ)                          

                                                       (นายอุดร    มูลดับ) 
                         ตำแหนง    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 


